

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài: Quản lý chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 914 0114

Họ và tên nghiên cứu sinh: Võ Lê Hoàng Quyên

Người hướng dẫn khoa học 1: GS.TS. Nguyễn Đức Chính

Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. Trần Xuân Bách

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Những kết luận mới của luận án

Một là, trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý chất lượng chương trình đào tạo tại các trường đại học cùng các hành lang pháp lý bảo đảm chất lượng trong nước, luận án đã khái quát và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chất lượng chương trình đào tạo theo phương thức bảo đảm chất lượng trên cơ sở bộ tiêu chuẩn chất lượng.

Hai là, luận án đề xuất hệ thống quản lý chất lượng (hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong) chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cùng các bước xây dựng, vận hành hệ thống cùng các định nghĩa quản lý chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn, quy trình sử dụng bộ tiêu chuẩn trong quản lý chất lượng chương trình đào tạo.

Ba là, luận án thực hiện khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng chương trình đào tạo, quản lý chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học theo mô hình bảo đảm chất lượng và thực trạng các yếu tố ảnh hưởng việc quản lý chương trình đào tạo trình độ đại học theo mô hình đảm bảo chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn AUN-QA đánh giá chất lượng chương trình đào tạo tại 03 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng và Đại học Quy Nhơn.

Bốn là, luận án đề xuất những nguyên tắc đề xuất hệ thống, các biện pháp xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng chương trình đào tạo và mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất nhằm nâng cao tính hiệu quả, bền vững, minh bạch, công khai trong hoạt động bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học tại các trường đại học; khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất và thực nghiệm một trong các biện pháp đề xuất.

Năm là, kết quả nghiên cứu xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng (hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong) chương trình đào tạo với công cụ là tiêu chuẩn AUN – QA đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các biện pháp triển khai có thể áp dụng trong các trường đại học khác với một vài điều chỉnh.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2024

Đại diện tập thể hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

GS.TS. Nguyễn Đức Chính

Võ Lê Hoàng Quyên